

ด่วนที่สุด

ที่ สค ๐๐๑๗.๓/ว ๒๐๗๒



ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร
ถนนเศรษฐกิจ ๑ สค ๗๔๐๐๐

๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐

เรื่อง การบันทึกข้อมูลในระบบรายงานผลการตรวจสอบการใช้งานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ของจังหวัด ด้วยวิธีการบันทึกข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเว็บไซต์

เรียน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ทุกอำเภอ นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร นายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร นายกเทศมนตรี นครอ้อมน้อย นายกเทศมนตรีเมืองกระทุ่มแบน และผู้นำภาคเอกชน

อ้างถึง ๑. หนังสือจังหวัดสมุทรสาคร ที่ สค ๐๐๑๗.๓/ว ๓๒๕๕ ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙

๒. หนังสือจังหวัดสมุทรสาคร ด่วนที่สุด ที่ สค ๐๐๑๗.๒/ว ๑๗๙๔ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๑๑๐/ว ๖๑๔๘

ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐

จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดสมุทรสาครแจ้งให้ดำเนินการสำรวจตรวจสอบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ที่มีอยู่จริงในปัจจุบัน สภาพปัญหา ประสิทธิภาพของกล้อง ความเพียงพอในการใช้งาน การเชื่อมโยงระบบเครือข่าย และสำรวจจุดติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดเพิ่มเติม ตามแนวทางการตรวจสอบการใช้งานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ของจังหวัด พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลลงในระบบอิเล็กทรอนิกส์ และกำชับให้ตรวจสอบและปรับปรุงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ที่อยู่ในความรับผิดชอบให้สามารถใช้งานได้ครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ กรณีมีเหตุฉุกเฉินกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จะต้องใช้ได้ทุกกรณี นั้น

สำนักนายกรัฐมนตรี แจ้งว่าในคราวประชุมคณะกรรมการบริหารการบูรณาการแผน และระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ทั่วประเทศ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ) เป็นประธาน ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้เปิดระบบบันทึกข้อมูลผลการตรวจสอบการใช้งานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเว็บไซต์ เพื่อให้จังหวัดและกรุงเทพมหานคร บันทึกข้อมูล และมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมกันดูแล บริหารจัดการระบบฯ นอกจากนี้รองนายกรัฐมนตรี (พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ) ได้มีข้อสั่งการให้จังหวัดที่มีข้อมูลกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ที่ยังไม่ได้กรอกข้อมูลในระบบ เร่งรัดการนำเข้าข้อมูลของจังหวัดในระบบเพิ่มเติมให้มีความสมบูรณ์ให้แล้วเสร็จภายใน ๓ เดือน หลังจากมีการเปิดระบบฯ ทั้งนี้ สำนักนายกรัฐมนตรีได้แจ้งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประสานบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เปิดระบบตั้งแต่วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ เรียบร้อยแล้ว

จังหวัด...

จังหวัดสมุทรสาคร พิจารณาแล้วเพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารการบูรณาการแผน และระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ทั่วประเทศ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ และข้อสั่งการของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ) จึงขอให้ดำเนินการดังนี้

๑. ให้ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ที่ทำการปกครองอำเภอทุกอำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เร่งรัดการนำเข้าข้อมูลกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ที่อยู่ในความรับผิดชอบในระบบเพิ่มเติมให้มีความสมบูรณ์แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๐

๒. ให้ตำรวจภูธรจังหวัดเร่งรัดการนำเข้าข้อมูลกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ที่อยู่ในความรับผิดชอบในระบบเพิ่มเติมให้มีความสมบูรณ์ และขอความร่วมมือให้ตรวจสอบและประสานการนำเข้าข้อมูลกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ของภาคเอกชนภายในจังหวัด โดยให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๐

ทั้งนี้ ให้รายงานผลการดำเนินการดังกล่าวให้จังหวัดสมุทรสาครทราบ ภายในวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐ กรณีต้องการขอข้อมูลเพิ่มเติม ขอคำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาในการใช้งานระบบรายงาน และรายละเอียดในการบันทึกข้อมูลสามารถติดต่อ CAT Telecom Call Center โทร. ๐ ๒๑๐๔ ๐๗๗๓ - ๔ สำหรับสิ่งที่ส่งมาด้วยสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.samutsakhon.go.th หัวข้อ “หนังสือเวียน ประกาศ ประชาสัมพันธ์”

จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการ สำหรับอำเภอขอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ดำเนินการ โดยเคร่งครัด

ขอแสดงความนับถือ

(นายประภัสสร มาลากาญจน์)
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร

สำนักงานจังหวัด

กลุ่มงานอำนวยการ

โทรศัพท์ ๐ ๓๔๔๒ ๗๓๘๗

โทรสาร ๐ ๓๔๔๒ ๕๐๗๔

E-mail : Samutsakhon.moi@gmail.com

[-5 ก.ค. 2560]

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๑๑๐/ว ๖๑๔๘



สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร
วันที่ - 6 ก.ค. 2560
เลขรับที่ 1311

ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร
วันที่ - 5 ก.ค. 2560
07020
เลขที่รับที่
เลขที่รับที่

๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐

เรื่อง การบันทึกข้อมูลในระบบรายงานผลการตรวจสอบการใช้งานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ของจังหวัด ด้วยวิธีการบันทึกข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเว็บไซต์

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร

อ้างถึง หนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๑๑๐/ว ๒๑๔๘ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักนายกรัฐมนตรีได้แจ้งจังหวัดสำรวจ ตรวจสอบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ที่มีอยู่จริงในปัจจุบัน สภาพปัญหา ประสิทธิภาพของกล้อง ความเพียงพอในการใช้งาน การเชื่อมโยงระบบ เครือข่าย สำรองจุดติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดเพิ่มเติม สภาพปัญหาในการใช้งานและข้อเสนอแนะ และให้ผู้ที่รับผิดชอบดำเนินการบันทึกข้อมูลในระบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเว็บไซต์ ซึ่งสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) พัฒนาขึ้น ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

๖๐ สำนักนายกรัฐมนตรีขอเรียนว่า รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ประธานกรรมการบริหารการบูรณาการแผน และระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ทั่วประเทศ ได้กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ โดยที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้เปิดระบบบันทึกข้อมูลผลการตรวจสอบการใช้งานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเว็บไซต์ เพื่อให้จังหวัด และกรุงเทพมหานคร บันทึกข้อมูล ในวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ และมอบหมายกระทรวงมหาดไทย กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมกันดูแลบริหารจัดการระบบฯ นอกจากนี้ รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ประธานกรรมการ ได้มีข้อสั่งการให้จังหวัดที่มีข้อมูลกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ที่ยังไม่ได้กรอกข้อมูลในระบบ เร่งรัดการนำเข้าข้อมูลกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ของจังหวัดในระบบเพิ่มเติมให้มีความสมบูรณ์ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓ เดือน หลังจากมีการเปิดระบบฯ โดยให้สำนักงานจังหวัดประสานการนำเข้าข้อมูลกล้องของหน่วยงานภาครัฐภายในจังหวัด และประสานความร่วมมือตำรวจภูธรจังหวัดดำเนินการตรวจสอบและประสานการนำเข้าข้อมูลกล้องของภาคเอกชนภายในจังหวัด ทั้งนี้ สำนักนายกรัฐมนตรีได้แจ้งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประสานบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เปิดระบบตั้งแต่วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ เรียบร้อยแล้ว

ในการนี้ เพื่อให้เป็นไปตามมติที่ประชุม และข้อสั่งการของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ประธานกรรมการ สำนักนายกรัฐมนตรีจึงขอความกรุณาจังหวัดเร่งรัดการนำเข้าข้อมูลกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ของจังหวัดในระบบเพิ่มเติมให้มีความสมบูรณ์ แล้วเสร็จภายใน ๓ เดือน ทั้งนี้ กรณีต้องการขอข้อมูลเพิ่มเติม ขอคำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาในการใช้งานระบบการรายงาน และรายละเอียดในการบันทึกข้อมูล สามารถติดต่อ CAT Telecom Call Center โทร ๐ ๒๑๐๔ ๑๗๗๓ - ๔

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายจिरายู นันท์ธรรธร)

หัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักตรวจราชการ
โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๒๒๘๓ ๔๑๕๘

๒